

Thanh Hóa: BHXH huyện Thiệu Hóa trao “Giấy khen” cho các trường học thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh

14:42 06/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Vừa qua, BHXH huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh hóa đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa đối với các tập thể đã thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế học sinh năm học 2022-2023 cho trường tiểu học Thiệu Chính và trường THPT Nguyễn Quán Nho, huyện Thiệu Hóa.



BHXH huyện Thiệu Hóa trao “Giấy khen” cho các trường học thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh

Năm học 2022-2023, toàn huyện Thiệu Hóa có 55/55 trường tham gia BHYT cho học sinh. Tổng số học sinh tham gia BHYT là 25.439/25.568, đạt tỷ lệ 99,50%. Trong đó, có nhiều trường đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT. Trường tiểu học Thiệu Chính là trường luôn đứng tốp đầu của huyện

về công tác thực hiện BHYT học sinh.

Đặc biệt năm học 2022-2023, mặc dù là trường ở xa địa bàn trung tâm, điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm của Ban Giám hiệu, các thầy cô, Trường THPT Nguyễn Quán Nho là trường đầu tiên trong các trường THPT trên địa bàn huyện đạt tỉ lệ 100% học sinh tham gia BHYT.

Xác định việc thực hiện công tác BHYT học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường đã có nhiều giải pháp hay, hiệu quả trong công tác BHYT học sinh như thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT đến từng cán bộ giáo viên, ban đại diện phụ huynh học sinh, các em học sinh, giao chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT cho từng giáo viên chủ nhiệm, lấy kết quả học sinh tham gia BHYT là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng cuối năm.

Với mục tiêu phấn đấu năm học 2023-2024 đạt chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động học sinh tham gia BHYT. Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện, nhất là đối với các trường đạt kết quả thấp; đưa việc thực hiện BHYT học sinh vào công tác y tế trường học và là tiêu chí thi đua hàng năm của các trường, đảm bảo quyền lợi cho học sinh có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh với mục tiêu hướng đến tất cả học sinh đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu và được khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

Nam Nguyễn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/thanh-hoa-bhxx-huyen-thieu-hoa-trao-%E2%80%9Cgiay-khen%E2%80%9D-cho-cac-truong-hoc-thuc-hien-tot-chinh-sach-bhyt-hoc-sinh>